



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี โทร. 043-754146 ต่อ 1757

ที่ อว 0605.1(9)/ว 3979

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์/อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ /เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบและกลไกการบริการวิชาการและการทำงานบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อ “โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และกองส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้วนั้น และบุคลากรในหน่วยงานท่านได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนดังกล่าวความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานท่านทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุน
โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อ “โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้คณะ/หน่วยงานได้จัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	คณะ/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ สนับสนุน
1	โครงการปรับปรุงสระน้ำการเกษตรเพื่อสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ พื้นที่ชุมชนต้นแบบการพัฒนาชีวิต (CLM) ระดับตำบล : กรณีตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	100,000

หมายเหตุ

1. ขอให้ผู้รับผิดชอบหลักโครงการดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการ และรูปแบบเอกสารให้ตรงตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้) โดยหากไม่แก้ไขข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณ จนกว่าท่านจะแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน และหากล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ตามแบบฟอร์ม มมส.การบริการวิชาการ 2566 เท่านั้น จำนวน 3 ชุด

2. จัดทำสัญญาและเอกสารการเงิน ดังนี้

- บันทึกข้อความอนุมัติเงิน โดยผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดและออกเลขที่หนังสือของหน่วยงาน จำนวน 3 ชุด

- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ชุด

- ข้อเสนอโครงการฯ (ตามแบบฟอร์ม มมส.การบริการวิชาการ 2566) ฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ชุด

***เอกสารทุกฉบับใช้ฉบับจริงเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.research.msu.ac.th (เมนูดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม) โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566

3. ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนดำเนินการทำสัญญารับทุนและส่งเอกสารต่าง ๆ ได้ ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 (ตามเวลาราชการ) หากล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบหลักโครงการจักต้องไม่เป็นบุคคลที่ติดค้างการดำเนินงานโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย)

4. เกณฑ์การให้ทุนอุดหนุน ดังนี้

4.1 ผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามกำหนดเวลา เงื่อนไขของผู้ให้ทุน และตามระเบียบและพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

1) มหาวิทยาลัยดำเนินการโอนงบประมาณไปยังคณะ/หน่วยงานของผู้รับทุน และผู้รับทุนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามรายชื่อโครงการที่มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณให้ (ทั้งนี้การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการฯ และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

2) ผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้หลังจากได้ส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม มมส.การบริการวิชาการ 2566 จำนวน 3 ชุด และได้ทำสัญญากับผู้ให้ทุนเรียบร้อยแล้ว

3) ผู้รับทุนต้องวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง โดยกิจกรรมการดำเนินงานตลอดโครงการ และการเบิกจ่ายควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2566

4) ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้

4.1) ผู้รับทุนต้องแจ้งให้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการลงพื้นที่ร่วมด้วยในวันเปิดโครงการครั้งแรก (ต้นทาง) – กลางทาง – ปลายทาง (วันปิดโครงการ) โดยต้องทำหนังสือแจ้งก่อนการดำเนินกิจกรรมอย่างน้อยจำนวน 10 วันทำการ

4.2) ผู้รับทุนต้องนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดขึ้น

4.3) ผู้รับทุนจักต้องจัดทำทสรุปรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบภาษาอังกฤษให้สอดคล้องและตอบประเด็นคำถามของ SDGs เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ชุมชน และสังคม ในวงกว้างต่อไป

5) ผู้รับทุนต้องส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานการเงินฉบับสุดท้าย ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2566 โดยทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด (มมส.บริการ-05) จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์และวีดิทัศน์สรุปโครงการ จำนวนอย่างละ 1 แผ่น (ทั้งนี้รายงานฉบับสมบูรณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ประเมินและให้ความเห็นชอบจากรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)

5. โครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ผู้รับทุนต้องแจ้งข้อมูลจำนวนผู้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการและมีการประเมินผลความสำเร็จ ความพึงพอใจ การนำไปใช้ประโยชน์ ผลกระทบของโครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปรับปรุงให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้รับผิดชอบโครงการจักต้องสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ให้ทุนรับทราบเป็นระยะตามกำหนดการที่ผู้ให้ทุนแจ้งให้รายงาน

6. ผู้รับผิดชอบโครงการจักต้องเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน หากแหล่งทุนประสงค์และแจ้งให้เข้าร่วมนำเสนอในเวทีนำเสนอหรือการประชุมวิชาการที่แหล่งทุนจัดขึ้น

7. กรณีที่ผู้รับทุนกระทำผิดเงื่อนไขในสัญญาการรับทุนฯ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและยุติการให้ทุนสนับสนุน

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

(ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อเสนอแนะ/ประเด็นให้แก้ไขเพิ่มเติม จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อโครงการ	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	นวัตกรรม/ เทคโนโลยี	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ
1	โครงการปรับปรุงสระน้ำ การเกษตรเพื่อให้สามารถ เก็บน้ำไว้ใช้ได้ พื้นที่ชุมชน ต้นแบบการพัฒนาชีวิต (CLM) ระดับตำบล : กรณีตำบลหนอง เม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัด มหาสารคาม	ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อนำองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุง คุณภาพดินและเรื่องการไหลซึมผ่านได้ ของดินมาช่วยแก้ปัญหาดินสระน้ำมี ความสามารถในการเก็บน้ำได้น้อย	การปรับปรุงค่า การซึมผ่านของดิน โดยใช้ดิน-ซิเมนต์	1. สระน้ำขนาดย่อยที่ปรับปรุงคุณภาพ ดินสำหรับเก็บน้ำไว้ได้น้ำได้ 1 สระ 2. เอกสารแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ ดินและขั้นตอนการก่อสร้าง 1ชุด	1. เห็นควรให้มีการบูรณาการข้าม ศาสตร์/คณะหน่วยงาน 2. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ถึง 31 สค.2566 (เพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฯ) 3. เห็นควรให้มีการตรวจวัดความ งปริมาณในแต่ละรายการ ในตาราง งบประมาณให้ชัดเจน 4. เห็นควรให้มีการวิจัยหรือศึกษา ข้อมูล/ข้อเท็จจริงของลักษณะดิน/พื้นที่ บ่อ เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการทำบ่อ เพื่อลดการซึมของน้ำในพื้นที่เป้าหมาย ก่อน 5. เห็นควรมีการทำ MOU ร่วมกับพื้นที่ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยาย ผลเป็นต้นแบบ “การบริหารจัดการบ่อ น้ำขนาดเล็ก” ต่อไป

ผู้รับทุน :

ผศ. นบพนม แก้วหามาม